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ยนัสารเคมี3ชนิดพิษระดบัปานกลาง 

เกษตรฯ ขอสธ.สง่หลกัฐานอนัตราย‘พาราควอต-ไกลโฟเซต’ 

 

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รมว.เกษตรและสหกรณ ์

มอบหมายให ้กรมวิชาการเกษตร เร่งด าเนินการตามขอ้เสนอของคณะกรรมการขบัเคล่ือนปัญหาการใช้

สารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง ท่ีมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ซ่ึงมีมติเม่ือวนัท่ี 5 

เมษายน 2560 เสนอหา้มใชว้ตัถุอันตรายพาราควอตไดคลอไรด์ และคลอร์ไพริฟอส ภายในส้ินเดือน

ธนัวาคม 2562 และใหจ้ ากดัการใชว้ตัถุอนัตรายไกลโฟเซตอยา่งเขม้งวด โดยหา้มใชส้ าหรบัเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีสงู พ้ืนท่ีตน้น ้า บริเวณแม่น ้า ล าคลอง แหล่งน ้าในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง พ้ืนท่ีสาธารณะ และเขตชุมชน 

ล่าสุด ท่ีประชุมคณะกรรมการวตัถุอนัตราย ครั้งท่ี 29-7/2560 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 มี

มติเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งก าหนด

มาตรการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอตไดคลอร์ไรด์ คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยก าหนดให้

พิจารณาแลว้เสร็จ ภายใน 3 เดือน ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ ไดข้อความอนุเคราะหก์ระทรวงสาธารณสุข ใน

ส่วนของขอ้มูลหลกัฐานทางการแพทยเ์ก่ียวกบัขอ้กงัวลในดา้นความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายทั้ง 3 

ชนิด ต่อสุขภาพของมนุษย ์ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการขบัเคล่ือนปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดั

ศตัรพืูชท่ีมีความเส่ียงสงู และขอ้เสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีกระทรวงเกษตรฯ จะ

ไดส้่งขอ้มูลดงักล่าวเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม

วตัถุอนัตรายพาราควอตไดคลอไรด ์คลอรไ์พริฟอส และไกลโฟเซตต่อไป 

ขณะเดียวกนั กระทรวงเกษตรฯ ไดพิ้จารณาขอ้มลูทางวิชาการ และหลกัฐานทางวิทยาศาสตรข์อง

วตัถุอนัตราย ทั้ง 3 ชนิด พบวา่ ขอ้มลูพิษวิทยา พิษตกคา้ง และประสิทธิภาพของวตัถุอนัตรายทั้ง 3 ชนิด 

มีความเป็นพิษในระดบัน้อยถึงปานกลาง และยงัคงมีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัศตัรู พืชตามฉลาก 

ซ่ึงมีบางประเทศท่ีหา้มใชว้ตัถุอนัตรายทั้ง 3 ชนิด แต่อีกหลายประเทศมิไดห้า้มใช ้หรือหา้มใชใ้นสินคา้

บางชนิดเท่าน้ัน นอกจากน้ีผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้ง มีทั้งเห็นดว้ยกับขอ้เสนอของ

คณะกรรมการ และไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากวตัถุอนัตรายทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพดี ราคาถูก หากใชด้ว้ย

ความระมัดระวงัจะไม่เกิดอนัตราย เกษตรกรจะไดร้ับผลกระทบดา้นตน้ทุนการผลิต นอกจากจะมีสาร

ท่ีมาใชท้ดแทนท่ีมีประสิทธิภาพดีและราคาถูก ก็ยินดีท่ีจะลด ละ เลิกใช ้ซ่ึงไดม้อบหมายใหก้รมวิชาการ

เกษตรด าเนินการต่อไป 
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ลงมือแกด้ินก่อนปลกูขา้ว ตน้ทุนลด 50% ขา้วเพิ่ม 10% 

“ปัญหาท่ีชาวนาเจอตน้ทุนสงูผลผลิตต า่ ทั้งท่ีใชปุ๋้ยมาก

เป็นแค่ปัญหาปลายทาง ดินท่ีใชป้ลกูขา้วต่างหากเป็นปัญหาตน้

ทางท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ข” 

ผศ.ดร.แสงดาว เขาแกว้ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บอกวา่ เป็นเพราะเกษตรกรมีความ

เขา้ใจผิดๆ คิดวา่ใส่ปุ๋ยมากเม่ือตน้ขา้วเขียวจะชว่ยใหไ้ดผ้ลผลิต

ขา้วสงู แต่ความเป็นจริงกลบัท าใหข้า้วอวบน ้า ใบมาก อ่อนแอต่อโรคและแมลง ตน้ลม้ง่าย 

“หากเราไม่รูจ้กัโครงสรา้งของดินท่ีปลกูขา้ว พืช ผัก ต่อใหห้าวิธีลดปุ๋ย ลดเคมีภณัฑดี์แค่ไหน ไม่

ชว่ยท าใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าท่ีวางไว ้สภาพโครงสรา้งดินเป็นปัญหาใกลต้วั แต่มีเกษตรกรไม่ก่ีรายท่ีศึกษา

วิเคราะหดิ์น เพื่อใส่ปุ๋ยตรงกบัความตอ้งการพืช ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในแต่ละพ้ืนท่ี จะช่วยลดรายจ่ายค่า

ปุ๋ยเคมี และลดค่าสารเคมีก าจดัโรคและแมลง ชว่ยใหต้น้ขา้วเจริญเติบโตไดดี้ แข็งแรงผลผลิตเพิ่มข้ึน” 

เพ่ือศึกษาปัญหาการท านา ดร.แสงดาว พรอ้มทีมวิจยัร่วมกบั ชยัพร 

พรหมพันธุ์ ชาวนา อ.บางปลามา้ จ. สุพรรณบุรี ปราชญ์ของแผ่นดิน ปี 

2557 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลการปลูกขา้วในเขตพ้ืนท่ีชลประทานในจังหวัด

ชยันาท สิงหบุ์รี สระบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ยงัท านาขา้วแบบคิดเอา

เองวา่ ใส่ปุ๋ยขา้วสตูรตามท่ีมีรา้นคา้ตวัแทนปุ๋ยแนะน า ชาวนาท าตาม ตน้ทุน

สูง ไดข้า้วไม่มาก หน าซ ้าหลังเก่ียวขา้วเสร็จ เพ่ือใหป้ลูกขา้วไดเ้ร็วขึ้ น บางแห่งใชว้ิธีเผาตอซังก่อนไถ 

ท าลายอินทรียวตัถุในดิน 

“ขณะเก็บตัวอย่างดินในแต่ละพ้ืนท่ี เราจะแนะน าชาวบา้นใหรู้ว้ิธีเก็บตวัอย่างดินตรวจวิเคราะห ์

สภาพความอุดมสมบูรณ์ดินดว้ยใชชุ้ดตรวจปริมาณอินทรียวตัถุในดิน ซ่ึงจะรูผ้ลในเวลา 30-45 นาที 

เพื่อใหรู้ว้่าดินมีไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปแตสเซียม มากน้อยแค่ไหน และควรตอ้งผสมปุ๋ย (NPK) สูตรใด 

ถึงจะเหมาะสมกบัพืช ควบคู่กบัการเตรียมดินท่ีดีชว่ยใหข้า้วหยัง่รากไดลึ้ก ชอนไชดูดอินทรียวตัถุในดินมา

หล่อเล้ียงตน้” 

ดร.แสงดาว บอกว่า วิธีน้ีท าใหช้าวนาไม่จ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยมาก และแนะใหช้าวนาใชเ้มล็ดพนัธุ์ใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมไม่มากเกิน เพ่ือใหต้น้ขา้วท่ีงอกขึ้ นมาไม่หนาแน่น มีการถ่ายเทอากาศระหว่างกอไดดี้ 

ตน้ขา้วสงัเคราะหแ์สงไดดี้ ตน้ขา้วสมบูรณ์ น ้ าไม่ควรสูบมาแช่ขงัในระดับสูงนานๆ เพราะจะท าใหธ้าตุ

เหล็กท่ีอยู่ในดินละลายออกมามากเกินไป ส่งผลใหร้ากขา้วสั้น แตกกอน้อย ตน้ขา้วไม่แข็งแรง ผล

การศึกษาวิเคราะห์ดินใชแ้ละปรับพฤติกรรมการท านาใหม่...ท าใหช้าวนาในพ้ืนท่ี อ.บางปลามา้ จ.

สุพรรณบุรี จากท่ีเคยมีตน้ทุนไร่ละ 4,000-4,500 บาท ลดเหลือ 2,000–2,500 บาท ไดผ้ลผลิตไร่ละ 

1,000 กก.ต่อไร่ จากเดิมท่ีเคยไดแ้ค่ 850-900 กก. 

เพ็ญพิชญา เตียว 


